



ข่าว

กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ส่วนเผยแพร่และประชาสัมพันธ์
สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์
โทร. 0 2241 5885 โทรสาร 0 2241 5885
[http:// www.cpd.go.th](http://www.cpd.go.th)

วอนขบวนการสหกรณ์ร่วมลงขันช่วยฟื้นฟูคลองจัน ระดมเงินฝากเพื่อปล่อยกู้ให้นำไปเพิ่มสภาพคล่อง

กรมส่งเสริมสหกรณ์ขอความร่วมมือขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศร่วมลงขันช่วยฟื้นฟูสหกรณ์ที่ประสบปัญหาทางการเงินและธุรกิจ นำร่องที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จำกัด เตรียมจัดตั้งกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน ระดมเงินฝากไว้ที่ชุมนุมสหกรณ์ทุกประเภท เพื่อนำไปปล่อยกู้ให้สหกรณ์นำไปเสริมสภาพคล่อง มั่นใจจะช่วยพลิกฟื้นธุรกิจของขบวนการสหกรณ์ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น

ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมสหกรณ์มีนโยบายที่จะช่วยเหลือสหกรณ์ที่ประสบปัญหาทางการเงินและการดำเนินธุรกิจ โดยได้ร่วมมือกับกรมตรวจบัญชีสหกรณ์และขบวนการสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดตั้งกองทุนเพื่อนช่วยเพื่อน ด้วยการระดมเงินฝากจากสหกรณ์ที่มีเงินมากพอมานำไว้ที่ชุมนุมสหกรณ์แต่ละประเภท เพื่อปล่อยกู้ให้สหกรณ์ที่ต้องการใช้เงินสำหรับนำไปลงทุน ฟื้นฟูกิจการหรือเสริมสภาพคล่องทางธุรกิจ โดยเริ่มต้นการแก้ไขปัญหาให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จำกัด เป็นสหกรณ์แรก ขณะนี้กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดประชุมเพื่อทำความเข้าใจและขอความร่วมมือจากขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและเพชรบุรี โดยได้รับการตอบรับจากสหกรณ์ต่าง ๆ เป็นอย่างดีที่จะให้ความช่วยเหลือและร่วมเข้าโครงการเพื่อนช่วยเพื่อน ซึ่งได้ตอบรับที่จะนำเงินมาร่วมลงขันประมาณ ๑๑๖ ล้านบาทเบื้องต้น ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์มีแผนที่จะเดินสายไปยังภาคต่าง ๆ เพื่อขอความร่วมมือจากสหกรณ์ทุกจังหวัด คาดว่าจะสามารถระดมเงินได้ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาท

วงเงินที่สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จำกัด ต้องการสำหรับฟื้นฟูกิจการรวมทั้งสิ้น ๕,๐๐๐ ล้านบาท โดยในปีแรกและปีที่ ๒ ปีละจำนวน ๒,๐๐๐ ล้านบาท และปีที่ ๓ จำนวน ๑,๐๐๐ ล้านบาท ซึ่งในแผนฟื้นฟูกำหนดให้ปลอดชำระเงินต้น เป็นเวลา ๓ ปี เมื่อเข้าสู่ปีที่ ๔ จะเริ่มชำระหนี้คืน เงินที่กู้มานั้นจะนำมาดำเนินธุรกิจและบริหารงานตามแผนฟื้นฟูกิจการ ซึ่งคาดว่าจะสามารถฟื้นตัวขึ้นมาได้ในปีที่ ๔ ซึ่งในการปล่อยกู้ให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จำกัด นั้น จะต้องหลังจากเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูแล้ว โดยการยอมรับจากศาลและได้รับการคุ้มครอง รวมทั้งมีแผนการฟื้นฟูที่จะกู้เงินไปใช้ดำเนินการเสนาขอรับความเห็นชอบจากศาลด้วย โดยคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติได้อนุมัติงบประมาณไว้สำหรับชดเชยดอกเบี้ยให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จำกัดไว้แล้วส่วนหนึ่ง สำหรับข้อกังวลของบางสหกรณ์เกี่ยวกับความเชื่อมั่นในภาพลักษณ์ของสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จำกัดนั้น ขอเรียนให้ทราบว่าสหกรณ์ที่ปล่อยกู้ จะเป็นเจ้าหนี้ บุริมสิทธิ์ คือมีสิทธิรับชดใช้หนี้ก่อนรายอื่น หากเกิดปัญหาในภายหลัง จะได้รับการชดใช้หนี้จากการขายทรัพย์สินของสหกรณ์

“ในการขอเงินจากชุมนุมต่างๆ ทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จำกัดก็ต้องผ่านการวิเคราะห์ จากคณะกรรมการกำกับแผนฟื้นฟูที่ศาลแต่งตั้ง ถึงจะสามารถกู้เงินจากชุมนุมไปใช้ได้ โดยการปล่อยสินเชื่อจากชุมนุมฯต่างๆ ให้กับทางสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จำกัด ศาลจะแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลกำกับแผนฟื้นฟูกิจการ เพื่อสร้างความเชื่อมั่น หากสหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจัน จำกัด จะขอเงินเพื่อนำไปปล่อยกู้ให้ลูกหนี้อีกทอดหนึ่ง สหกรณ์เครดิตยูเนียน คลองจัน จำกัดต้องชี้แจงรายการโดยเอาลูกหนี้นี้ยืนยันให้สหกรณ์นั้นๆประกอบการพิจารณาเห็นชอบ ซึ่งจะดำเนินธุรกิจใน

ปริมาณเท่าไรก็จะขอกู้เท่านั้น ไม่กู้เกินวงเงินที่จำเป็นต้องใช้ เงินที่กู้มาจะนำไปทำธุรกิจเพื่อก่อให้เกิดรายได้ โดยกรมฯ จะช่วยสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยโดยใช้เงินจากกองทุนพัฒนาสหกรณ์ และมีความมั่นใจว่าหากขบวนการสหกรณ์ให้ความ

ร่วมมือเข้าร่วมโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนในครั้งนี้ ก็จะช่วยให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด สามารถฟื้นฟูธุรกิจ กลับคืนมาอีกครั้ง จึงขอความร่วมมือสหกรณ์ที่มีความพร้อมทางการเงิน นำเงินมาฝากไว้ที่สหกรณ์หรือชุมนุมสหกรณ์ ตามที่เห็นเหมาะสม เพื่อให้สหกรณ์เครดิตยูเนียนคลองจั่น จำกัด และสหกรณ์อื่นๆ ที่ประสบปัญหาทางการเงินและ การดำเนินธุรกิจสามารถพลิกฟื้นกลับมาเข้มแข็งได้อีกครั้ง” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว